



๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
เลขที่ 24 ม.ค. 2568



ที่ มท ๐๘๒๑.๒/ว ๓๓๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งกำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๒/ว ๑๔๘๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งขอให้จังหวัดแจ้งกำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ และดำเนินการตามแนวทางการป้องกันการเกิดไฟไหม้บริเวณสถานที่กำจัดขยะ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการดำเนินการให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานที่กำจัดขยะ และหากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะหรือสถานที่กำจัดขยะ ขอให้จังหวัดให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาและรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฏข่าวไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำบ่อยครั้ง และประเทศไทยอยู่ในช่วงอากาศที่เอื้อต่อการเกิดเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานที่ที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง มีการลักลอบเผากำจัดขยะ การเผาเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยบางประเภท หรือเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงจนลุกลามเข้าไปยังสถานที่กำจัดขยะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะต้นทาง โดยเฉพาะขยะอันตรายให้มีการคัดแยกไม่ให้เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน แล้วรวบรวมส่งกำจัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ หรือนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
๒. มีเจ้าหน้าที่ หรือติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเผาขยะ
๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวัง และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุไฟไหม้

/ ๔. ป้องกัน...

๔. ป้องกันกิจกรรมภายนอกสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เช่น การเผาหญ้า เผาฟาง
๕. จัดให้มีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือพบเจอการลักลอบเผาขยะในพื้นที่
๖. ให้จังหวัดรายงาน หากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะหรือสถานที่กำจัดขยะ ตามแบบรายงานฯ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเนนุชา ไชยาศิวโลจน์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน นายภูมิ ปฏิสัมพันธ์ โทร. ๐๙๑ ๔๐๔ ๒๒๑๑